



**TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE**  
**GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM**  
*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*  
6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188  
Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

**TIỆC GÂY QUỸ XÂY DỰNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐỨC TIN VÀ VĂN HÓA TẠI GIÁO XỨ CTTĐVN.**



Tukwila. Trời đã vào thu, một buổi chiều se lạnh nơi xứ cao nguyên tình xanh. Hôm nay, chiều thứ bảy ngày 9 tháng 11 năm 2019, từ 5 giờ chiều, con đường dẫn vào nhà thờ giáo xứ CTTĐVN xe cộ lại nối đuôi nhau di chuyển khá chậm chạp do quá nhiều xe cộ liên tục đổ dồn vào nhà thờ, tất cả đều đến tham dự buổi tiệc gây quỹ xây dựng Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin và Văn Hoá tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận Seattle.

Trước khi đi vào phần tường trình Buổi Tiệc Gây Quỹ với câu hỏi tại sao giáo xứ chưa tập trung vào việc xây nhà thờ mà lại dốc toàn lực vào việc xây dựng Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin và Văn Hóa.

## [Xem Hình](#)

Trước hết xin giới thiệu vài nét về sự hình thành giáo xứ thể nhân mang tên giáo xứ CTTĐVN. Sau biến cố miền Nam Việt Nam bị lọt vào tay cộng sản trong biến cố 1975. Người công giáo Việt Nam bỏ nước ra đi cũng như bao người Việt Quốc Gia khác, một số người Công giáo VN đến định cư tại thành phố Seattle và các vùng phụ cận quanh vùng Tây Bắc Hoa Kỳ thuộc tiểu bang Washington, ngay từ thời gian đầu họ đã cùng nhau gây dựng và hình thành một tập thể Công Giáo Việt Nam nơi đây từ giữa thập niên 70. Khi hình thành được một tập thể giáo dân thì tòa giám mục Seattle đã bổ nhiệm linh mục Lê Quang Hiền làm tuyên úy để chăm lo việc mục vụ cho giáo dân Việt Nam. Giữa thập niên 80 Cộng Đồng đã mua được nhà nguyện của Tin Lành tại 1230 East Fir St thuộc trung tâm Seattle và đã cùng nhau tu sửa thành ngôi Thánh đường nhỏ bé và được khánh thành vào năm 1984 do Đức TGM Hunthausen chủ sự. Ngôi Thánh đường này lại được thánh hiến vào ngày 10 tháng 7 năm 1988 mang tước hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với tên gọi khá dài: Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam còn gọi là Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam. Qua nhiều năm tháng Cộng Đồng đã phát triển và qui tụ giáo dân sinh hoạt với nhau trong nhiều địa phương nên Cộng Đồng Công Giáo VN lúc bấy giờ đã có đến 11 Cộng Đoàn kéo dài dọc theo xa lộ I-5 từ phía Bắc gần Canada đến phía Nam giáp giới với Oregon. Trung Tâm là nơi thờ phụng chung của Cộng Đồng vào những dịp lễ trọng tại ngôi Thánh Đường nho nhỏ vừa đủ chỗ cho 400 giáo dân sinh hoạt phụng tự. Đến giai đoạn số giáo dân tăng lên khá đông đảo, nên vào những dịp lễ Giáng Sinh, lễ Tết, lễ Bồn Mạg đều phải thuê mượn các trường học để tổ những lễ hội quan trọng này. Thời

gian Lm Hoàng Phượng làm Quản Nhiệm Cộng Đồng phải thuê mượn nơi có phòng ốc cho các em thiếu nhi sinh hoạt. Một số linh mục Việt Nam đã được Tòa Giám Mục bổ nhiệm làm Tuyên úy hay Quản Nhiệm Cộng Đồng để chăm lo mục vụ cho Cộng Đồng theo thời gian như Lm Lê Quang Hiền, Lm Phan Hữu Hậu, Lm Trần Đức Phương, Lm Vũ Hùng Tôn, LM Hoàng Phượng. Các linh mục đã qua đời như Lm Vũ Hùng Tôn, Lm Phan Hữu Hậu, Lm Trần Đức Phương. Trung tuần tháng 11 năm 2010, Đức Tổng Giám Mục Brunett (nay đã về hưu) đã ban hành Sắc Lệnh thành lập Giáo Xứ Thể Nhân: Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và đã bổ nhiệm Lm Đào Xuân Thành làm chánh xứ tiên khởi của Giáo Xứ. Thánh lễ tạ ơn và đón nhận Sắc Lệnh Thành Lập Giáo Xứ được cử hành trọng thể trong niềm vui tạ ơn của tập thể giáo dân Việt Nam vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 11 năm 2010 tại ngôi nhà thờ nhỏ bé này do Đức TGM Brunett chủ sự. Ba Cộng Đoàn chính thức được sát nhập vào giáo xứ là Cộng Đoàn Fatima, Mân Côi và Mông Triệu. Các Cộng Đoàn còn lại được hội nhập vào các giáo xứ Mỹ tại các địa phương. Khi ban hành Sắc Lệnh thành lập Giáo Xứ Thể Nhân, đức Tổng Giám Mục Brunett cũng đã tìm cách nâng đỡ người Công Giáo Việt Nam tại các Cộng Đoàn trực thuộc giáo xứ Mỹ với quyết định : Cộng Đoàn Việt Nam tại các địa phương thuộc giáo xứ Mỹ được các linh mục Việt Nam đến cử hành phụng vụ thánh lễ bằng tiếng Việt. Dài dòng một chút như thế để liên tưởng đến sự hình thành giáo xứ thể nhân này đã trải qua một đoạn đường khá dài với những khó khăn không ít và bao công sức của nhiều người đã đem tâm huyết vào việc xây dựng Cộng Đoàn Đức Tin Việt Nam nơi đây. Hồi tưởng lại như thế để cùng nhớ đến biết bao vị đã một thời xây dựng nay từ biệt cõi đời. Chúng ta cùng tri ân các vị.

Khi được nâng lên hàng giáo xứ thể nhân, ngôi thánh đường quá bé nhỏ không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nhất là giới trẻ ngày càng tăng, song song vào đó với sự phát triển của thành phố Seattle, nên khu vực nhà thờ

bị co cụm và không thể mở rộng được. Sau thời gian nghiên cứu và nhận biết không thể phát triển tại nơi co cụm này, cha chánh xứ đã ra sức vận động giáo dân đóng góp và được Toà Giám Mục đồng ý cho tạo mãi cơ sở mới để xây dựng nhà thờ. Cao trào giáo dân hưởng ứng việc đóng góp tài chánh khá cao. Cuối năm 2012, giáo xứ đã mua được cơ sở mới thuộc thành phố Tukwila là nơi sinh hoạt hiện nay của giáo xứ.

Trong dịp đón Xuân Quý Ty, cha chánh xứ và đông đảo giáo dân đã cùng nhau cử hành nghi thức tiếp nhận Cơ Sở Mới vào Chúa Nhật ngày 10 tháng 2 năm 2013. Tập thể thiện nguyện viên đã dốc toàn lực tân trang lại vị trí mà trước đây nghe nói là nhà kho để làm nhà thờ tạm. Ngôi nhà thờ tạm này được hoàn thành sau gần một năm tân trang. Đầu năm 2014, toàn thể cộng đoàn giáo hữu trong giáo xứ đã hân hoan đón mừng Xuân Giáp Ngọ trong thánh lễ mừng xuân và **khánh thành ngôi nhà thờ tạm** do đức Tổng Giám Mục Peter Sartain chủ sự. Kể từ đầu xuân Giáp Ngọ, nơi đây đã chính thức đi vào sinh hoạt mục vụ và đã chính thức trở thành nơi thờ phượng của giáo xứ CTTĐVN. Nhiều thiện nguyện viên lại bắt tay vào việc kiến tạo các phòng ốc để đưa vào việc sinh hoạt cho giới trẻ. Từ khi nhà thờ được di dời về Tukwila, giáo dân tăng nhanh nên năm 2015, cha chánh xứ đã thành lập thêm 2 Giáo Đoàn mới là Mẫu Tâm và La Vang, như vậy giáo xứ có 5 Giáo Đoàn bao quanh nhà thờ từ 4 hướng . Số giáo dân gia nhập giáo xứ tăng nhanh hiện có trên 2 ngàn gia đình gia nhập giáo xứ. Do mức độ giáo dân tăng nên giới trẻ cũng tăng nhanh. Việc sinh hoạt thiếu nhi gồm Ba Chương gồm Giáo Lý, Việt Ngữ Đắc Lộ và Thiếu Nhi Thánh Thể. Niên khoá năm nay 2019-2020, số thiếu nhi ghi danh vào các chương trình nêu trên đã lên đến con số trên 750 em. Nhiều em muốn ghi danh nhưng phòng ốc không còn nữa, nên đành giới hạn. Ba chương trình được sinh hoạt theo năm học vào suốt ngày thứ bảy hàng tuần bắt đầu vào mùa nhập học.

Trở lại việc gây quỹ. Khung cảnh âm cúng của phòng tiệc khá rộng rãi với lối trang trí thanh lịch qua những chiếc bàn tròn khá đẹp. Gần 900 người hiện diện trong phòng tiệc gồm giáo dân trong và ngoài giáo xứ cùng nhiều đồng hương thuộc các tôn giáo bạn cũng tham dự. Người Việt nơi đây khi biết giáo xứ Việt nam có cơ sở mới, nhất là đang hướng đến việc xây dựng ngôi thánh đường mới thì nhiều người dù không phải Công Giáo họ vẫn cảm thấy vui với niềm vinh dự chung của người Việt, do vậy nhiều cơ thương mãi thuộc đủ mọi tôn giáo cũng đã ủng hộ tài chánh cho giáo xứ.

Đúng 6 giờ, đa số các bàn tiệc đã đầy kín người. Vị MC lên tiếng: Trân trọng kính mời Quý Ông Bà tham dự tiệc hôm nay xin mời vào các bàn tiệc để chương trình bữa tiệc được bắt đầu. Đúng 6 giờ 30, vị MC nói: trân trọng kính mời cha chánh xứ khai mạc bữa tiệc: cha chánh xứ Đào Xuân Thành tiến lên sân khấu ngỏ lời cảm ơn và nói lên ý nghĩa buổi gây quỹ với lời phát biểu ngắn gọn: Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, giáo xứ hân hoan chào đón quý Ông Bà Anh Chị Em trong và ngoài giáo xứ cùng nhiều đồng hương đáp ứng lời mời gọi của giáo xứ đã đến tham dự tiệc gây quỹ hôm nay của giáo xứ, cảm ơn sự hiện diện khá đông đảo của quý vị. Buổi gây quỹ với mục đích giúp cho việc xây dựng Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin và Văn Hóa là nơi sinh hoạt của Ba Chương Trình gồm Giáo lý, Việt ngữ Đắc Lộ và Thiếu Nhi Thánh Thể. Đây là nhu cầu cấp thiết mà toàn thể giáo xứ cần quan tâm để con em chúng ta có nơi sinh hoạt. Sau khi hoàn thành công tác xây dựng Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin và Văn Hóa, chúng ta sẽ bắt đầu công việc xây dựng nhà thờ. Nếu chúng ta ưu tiên cho việc xây nhà thờ trước thì kết quả rất tội nghiệp cho con em của mình là không có nơi sinh hoạt. Buổi gây quỹ hôm nay có MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ đảm nhận nhiệm vụ buổi gây quỹ và có sự hiện diện của ca sĩ Y Phương và ca sĩ Thiên Tôn giúp cho chúng ta trong chương trình văn nghệ. Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em thưởng thức những món ăn trong bữa tiệc và những lời ca

tiếng hát của 2 ca sĩ lừng danh này trong tinh thần hiệp nhất cùng nhau góp một bàn tay cho buổi gây quỹ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau.( tiếng vỗ tay vang cả hội trường kéo dài khá lâu)

Chương trình được bắt đầu với những màn vũ do các em Thiếu Nhi Thánh Thể và trường Việt Ngữ Đắc Lộ trình diễn khá xuất sắc. Trong chốc lát, đội ngũ phục vụ bàn tiệc khá đông đảo gồm các cô duyên dáng trong y phục màu đen khá gọn gàng xuất hiện và cùng nhau mang từng món ăn đến khắp các bàn tiệc một cách nhanh chóng. Trên sân khấu MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã khuấy động chương trình gây quỹ khá sinh động. Con số tổng kết tài chánh đóng góp hiện trên màn ảnh tăng nhanh từng giây phút. Người viết xin nêu lên đây vài nét đặc biệt của buổi gây quỹ. Trước hết là sự đóng góp của MC Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn trong lời cổ động khá ý nghĩa với giọng nói hấp dẫn: nhân buổi gây quỹ này, tôi có xin với Trung Tâm Thúy Nga Paris 100 bộ CD với chủ đề : "Đức Mẹ hiện ra với thế gian" nhân dịp mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, giá ủng hộ 10 mỹ kim, có chữ ký của tôi, tất cả tiền thu được sẽ ủng hộ giáo xứ " chỉ trong chốc lát 100 bộ CD này đã tiêu thụ hết và số tiền thu được trên 1 ngàn hai trăm đồng. Điểm ghi nhận thứ hai: ban tổ chức công bố có một giáo dân ủng hộ 1 chiếc xe Mercedes đời 2020 trị giá \$50,000.00, từ vốn ủng hộ này, ban tổ chức đã đưa ra cách tặng chiếc xe này qua việc bốc thăm cho những vị nào ủng hộ \$5,000.00 sẽ có một phiếu để bốc thăm. Khi đưa ra quyết định này, ban tổ chức chỉ mong có được 40 vị ủng hộ, nhưng cuối cùng con số đã tăng vọt lên đến 61 vị ủng hộ. Lúc 9 giờ 10 phút, ban tổ chức công bố việc trao tặng chiếc xe này cho những ai gặp vận may bằng cách xổ số. Những trái bóng nhỏ có ghi số từ 1 đến 61 được bỏ vào lồng xổ số. Người ủng hộ xe được mời lên quay số là anh Phan Hữu Hân thuộc giáo đoàn La Vang. Giờ phút căng thẳng khi chiếc lồng số được quay tròn và dừng lại sau mấy vòng quay. Một con số vận may đã lọt ra khỏi lồng

cầu. MC Nguyễn Ngọc Ngân công bố chậm rãi : đây là con số hên 4...2 (42) Một đôi bạn trẻ gồm 1 nam 1 nữ từ phía dưới bàn tiệc cầm vé tiến lên giữa tiếng hoan hô. Tôi nghe tên thoang thoang là Đoàn và Vi. Hai anh chị đón nhận quả banh mang số 42 giữa tiếng reo mừng của phòng tiệc, không biết có ai tiếc hụt không? Điểm thứ ba khá hấp dẫn với chiếc nhẫn hột xoàn do chủ nhân tiệm vàng Nguyễn Vũ ủng hộ. Bà chủ tiệm vàng Nguyễn Vũ được mời lên sân khấu để giải thích minh bạch về chiếc nhẫn 1 carat diamond với giá chính thức \$12, 500.00. Chiếc nhẫn này được đấu giá. Bà chủ tiệm sau khi bày tỏ tâm sự và nói một câu nghe thật cảm động: "Tôi rất muốn ủng hộ giáo xứ nhưng không có tiền, tôi chỉ có chiếc nhẫn hột xoàn này để ủng hộ giáo xứ". Lời kết thúc của bà chủ tiệm vàng Nguyễn Vũ giữa tiếng hoan hô vang dội. Chiếc nhẫn hột xoàn nằm trong tay cha chánh xứ và cuộc đấu giá bắt đầu với sự phụ họa mời gọi của MC Nguyễn Ngọc Ngân, cha chánh xứ đi quanh gần hết phòng tiệc mà chưa thấy ai đón nhận. Bỗng chốc, ở góc cuối bên tay phải, lại cũng một đôi bạn trẻ đưa tay lên với sự đồng ý mười hai ngàn năm trăm, cha chánh xứ hô, có ai muốn trên số tiền này không ? Một, Hai chưa đến ba thì đằng kia, mười ba ngàn, mười ba ngàn, ai thêm nữa, cha chánh xứ lại bắt đầu đếm: một, hai : từ đôi bạn trẻ kia lại lên tiếng mười bốn ngàn một trăm, tiếng hoan hô vang dội, cha chánh xứ mang chiếc nhẫn trở lại đôi bạn trẻ và đếm một, hai, ba, sau giây phút im lặng không nghe ai tăng giá nên chiếc nhẫn hột xoàn đã được trao cho 2 anh chị nghe nói sắp làm đám cưới, thật hạnh phúc. Đôi bạn trẻ được mời lên sân khấu và bà chủ nhân bước lên trao chiếc nhẫn tận tay cho người đấu được giá. Điểm kế tiếp mà người viết khá cảm động là số tiền ủng hộ từ các anh chị giáo lý viên, thầy cô trường Việt Ngữ Đắc Lộ và các Huynh Trưởng của Thiếu Nhi Thánh Thể, đây là những thành phần nòng cốt của Ba Chương Trình Giáo Lý+ Việt Ngữ Đắc Lộ+ Thiếu Nhi Thánh Thể. Ban Giáo Viên của lớp giáo lý ủng hộ trên 19 ngàn, thầy cô trường Việt Ngữ Đắc Lộ ủng hộ 21 ngàn và nhóm Huynh trưởng Đoàn Thiếu

Nhi Thánh Thẻ ủng hộ 33 ngàn. Tất cả đều là các thành viên nòng cốt đã hy sinh thì giờ trong việc hướng dẫn các em thiếu nhi của giáo xứ từ giáo lý, Việt Ngữ Đắc Lộ và Thiếu Nhi Thánh Thẻ qua nhiều năm tháng dài. Tinh thần sống xây dựng tập thể được thể hiện nơi các anh chị giới trẻ này, trong việc đồng lòng cùng nhau đóng góp tài chánh với nhau để có được số tiền này giúp cho việc xây dựng thật vô cùng quý hoá.

Buổi gây quỹ thật sinh động do MC Nguyễn Ngọc Ngạn cộng với những ca khúc truyền cảm do ca sĩ Y Phương và Thiên Tôn trình bày đã làm phong phú hóa chương trình gây quỹ. Kết quả buổi gây quỹ đã đạt được con số khá khả quan với tổng kết sơ khởi thu được trên dưới 7 trăm ba chục ngàn đồng. Buổi tiệc kết thúc vào khoảng gần 12 giờ đêm. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý